

## THƯ CẢM ƠN

*Khoái Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2021*

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2021 dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 với diễn biến nhanh, phức tạp trên địa bàn huyện Khoái Châu đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thuộc 6 xã khu Tây. Trường THPT Nguyễn Siêu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học do có 01 học sinh là F0, một số thầy, cô giáo và 55 học sinh là F1 phải thực hiện cách ly tập trung .

Đến 07/6/2021 toàn bộ các thầy, cô giáo và các em học sinh đã kết thúc cách ly an toàn. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của trường THPT Nguyễn Siêu đã đạt hiệu quả nhất định. Để đạt được thành công bước đầu đó có sự chỉ đạo sát sao của Sở GDĐT Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các cấp, sự quyết liệt, quyết tâm cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh trong trường; sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã khu Tây của huyện Khoái Châu.

Trong những ngày vất vả chống chọi với dịch bệnh, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường nhằm giúp đỡ giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện cách ly cũng như hoạt động phòng, chống dịch Covid -19, nhà trường đã nhận được nhiều lời động viên, khích lệ đầy cảm kích về tinh thần, sự giúp đỡ vật chất thiết thực phục vụ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid -19.

Sự chia sẻ và giúp đỡ kịp thời từ các cơ quan: Sở GDĐT Hưng Yên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân, các cựu học sinh, phụ huynh học sinh,... là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cho các thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường vững tâm chống dịch.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THPT Nguyễn Siêu, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 của nhà trường. Với tinh thần kiên quyết, trường THPT Nguyễn Siêu tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, duy trì công tác giảng dạy, học tập hiệu quả, sớm đưa hoạt động của nhà trường ổn định, trở lại bình thường.

*Xin được trân trọng cảm ơn!*

**HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Lê Thanh Tuấn**

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN, ... ỦNG HỘ COVID-19













